





#### 4. การเข้าร่วมในการสำรวจนี้จะมีประโยชน์ต่อโรงเรียนของบุตรของคุณอย่างไร?

การสำรวจนักเรียนเรื่อง *Tell Them From Me* จะให้ความเข้าใจลึกซึ้งแก่อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนและผู้นำของโรงเรียน ด้านการร่วมมือของนักเรียน ความผูกพันในชีวิต และวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนของพวกเขาจากมุมมองของนักเรียน

ข้อมูลที่เก็บมาจากการตอบแบบสำรวจจะถูกนำมารวบรวมไว้ในรายงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน แล้วอาจารย์ใหญ่จะสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยพวกเขาในการระบุปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และวางแผนสำหรับการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น

#### 5. บุตรของคุณต้องทำอะไรเพื่อเข้าร่วมในการสำรวจ?

ตามปกติ การสำรวจนี้ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาทีและกระทำทางออนไลน์ทั้งหมดทางเว็บไซต์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยที่ดำเนินการโดยผู้สร้างแบบสำรวจ *The Learning Bar* โรงเรียนจะจัดคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปเพื่อให้ให้นักเรียนสามารถตอบแบบสำรวจระหว่างชั่วโมงที่โรงเรียนเปิดได้

#### 6. บุตรของคุณต้องเข้าร่วมมือด้วยหรือไม่?

ไม่ต้อง คุณเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมในการสำรวจหรือไม่ บุตรของคุณจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหากท่านหรือบุตรของท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วม หากบุตรของท่านมีความสบายใจ ในระหว่างทำแบบสำรวจ เขา/เธอสามารถเลือกที่จะหยุดตอบแบบสำรวจเมื่อใดก็ได้ คุณสามารถข้ามคำถามส่วนใหญ่ในแบบสำรวจได้ บิดามารดา/นักเรียนมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของนักเรียน

#### 7. โรงเรียนจะสามารถระบุตัวบุตรของคุณจากคำตอบของพวกเขาได้หรือไม่?

คณะเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนจะไม่สามารถระบุตัวตนของนักเรียนจากคำตอบของพวกเขาได้ เพื่อรักษาความลับของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะ ในกรณีที่นักเรียนตอบแบบสำรวจไม่ถึงห้าคน ระบบจะไม่แสดงผลการตอบคำถามนั้น

เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนในศูนย์การศึกษา สถิติและการประเมินผล (Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)) ของกระทรวงฯ จะสามารถเข้าถึงคำตอบแต่ละคำตอบของนักเรียน เพื่อวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทั่วทั้งรัฐ ข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มี

ความมั่นคงปลอดภัยโดยมีการจำกัดการเข้าถึงอย่างเข้มงวดโดยอนุญาตให้นักวิจัยของ CESE เข้าถึงเท่านั้น นักวิจัยจะสนใจในเรื่องของแนว โน้มเท่านั้น – และไม่สนใจในคำตอบแต่ละคำตอบของนักเรียน ไม่มีนักเรียนคนใดจะถูกระบุตัวในสิ่งพิมพ์ใดๆ ไม่มีโรงเรียนใดจะถูกระบุชื่อ นอกจากพวกเขาจะให้อนุญาตแล้ว

#### 8. ข้อมูลจากการสำรวจจะถูกนำไปวิเคราะห์แบบไหน?

เมื่อนักเรียนทำแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการเตรียมรายงาน และในกรณีส่วนมาก จะพร้อมส่งให้โรงเรียนสามารถเข้าถึงได้ภายในระยะเวลาสามวันทำการ ผู้นำโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อที่จะเข้าใจประสบการณ์และความเห็นของบิดามารดาที่โรงเรียนของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

CESE จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจทั่วรัฐ พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่กระทรวงฯ มีอยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียน ผลที่ได้จะช่วยให้โรงเรียนทั้งหมดเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในชีวิต การร่วมมือ การสอนที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ของ CESE จะช่วยครูและอาจารย์ใหญ่ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่จะช่วยปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น นี่สนับสนุนการมุ่งเน้นต่อเนื่องด้านการสอนที่มีคุณภาพและความเป็นผู้นำของกระทรวงฯ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้สำหรับการวิเคราะห์ในอนาคต เพื่อช่วยให้เราเข้าใจลักษณะของการร่วมมือและความผูกพันในชีวิตของนักเรียนตามกาลเวลา

#### 9. นักเรียนทุกคนจะสามารถร่วมมือในการสำรวจได้หรือไม่?

การสำรวจนักเรียนระดับประถมศึกษาจะถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนชั้น Year 4 ถึง Year 6 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้อนุญาตให้นักเรียนในกลุ่มชั้นปีเหล่านี้เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการสนับสนุนให้อนุญาตให้นักเรียนใน Year 7 – Year 12 เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

#### 10. การสำรวจ *Tell Them From Me* จะเกิดขึ้นเมื่อไร?

การสำรวจจะดำเนินการในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดเทอม 1 และ (ทางเลือก) เทอม 3/4



## CESE คืออะไร?

ศูนย์การศึกษา สถิติและการวัดผล (CESE) เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์

CESE ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของการศึกษาในนิวเซาท์เวลส์ CESE จะระบุและแบ่งปันสิ่งที่ใช้การได้ สร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการสอน และการเรียนทั่วทั้งระบบการศึกษาทั้งหมด

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CESE สามารถดูได้ที่: [www.cese.nsw.gov.au](http://www.cese.nsw.gov.au)**

## *The Learning Bar* คืออะไร?

*The Learning Bar* เชี่ยวชาญ ในการออกแบบ และการอำนวยความสะดวกในการประเมินผลนักเรียน และการแก้ปัญหาด้านการสำรวจสำหรับนักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา และมีธยมศึกษาบนพื้นฐานการวิจัย ทีมวิจัยในบริษัทซึ่งนำโดย Dr J Douglas Willms ได้ทำโครงการที่กว้างขวางจำนวนมากที่ใช้ในระบบโรงเรียน เพื่อสะท้อนนโยบายแห่งชาติ การสนับสนุนจากงานวิจัยนี้ทำให้การสำรวจ *Tell Them From Me* กลายเป็นการสำรวจโรงเรียนแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ซึ่งถูกใช้ในเก้าในสิบจังหวัด มีโรงเรียนมากกว่า 6,300 แห่งและนักเรียน 5.4 ล้านคนทั่วโลกเข้าร่วมในการสำรวจในช่วงสิบสองปีที่ผ่านมา

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. วิลล์มส์ ดำรงตำแหน่งประธานการวิจัยแคนาดาระดับ 1 ด้านความสามารถในการอ่านเขียนและการพัฒนามนุษย์ เขาทำหน้าที่เป็นผู้นำในการสร้างคำถามเกี่ยวกับความร่วมมือของนักเรียนสำหรับโปรแกรมการประเมินนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment – PISA) ของ OECD

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานอย่างแท้จริง *The Learning Bar* จะสามารถเข้าถึงคำตอบของนักเรียนแบบชั่วคราวสำหรับคำถามในแบบสำรวจ นักเรียนที่สามารถระบุตัวตนได้ นอกจาก *The Learning Bar* และนักวิจัย CESE ภายในกระทรวงฯ คำตอบของนักเรียนที่ระบุตัวตนได้จะไม่ถูกเปิดเผยให้บุคคลหรือองค์กรอื่นใด นอกจากกฎหมายบังคับให้กระทำ

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ *The Learning Bar* สามารถดูได้ที่: [www.thelearningbar.com](http://www.thelearningbar.com)**

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการสำรวจติดตามตลาด โปรดติดต่อ อ CESE ทางอีเมล: [TTFM@det.nsw.edu.au](mailto:TTFM@det.nsw.edu.au) หรือทางโทรศัพท์: 1300 131 499